

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH

Nghi Xuân, ngày 21 tháng 10 năm 2021

V/v bài tham luận tại Hội nghị  
tổng kết 20 năm thực hiện Nghị  
quyết số 13-NQ/TW ngày  
18/3/2002 và 10 năm thực hiện  
Luật Hợp tác xã năm 2012

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Văn bản số 2763/SKHĐT-DNĐT ngày 18/10/2021 của sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham luận tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau:

Đăng ký tham luận tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, với chủ đề: *“Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này trong thời gian tới”*.

*(Có bài tham luận gửi kèm theo)*

Ủy ban nhân dân huyện kính gửi sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Hưng**

## **BÀI THAM LUẬN**

***“Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này trong thời gian tới”***

**Kính thưa quý vị đại biểu,**

**Thưa toàn thể Hội nghị!**

Hôm nay, Tỉnh ủy - UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, được sự đồng ý và giới thiệu của Chủ trì Hội nghị phát biểu tham luận tại Hội nghị, lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

**Kính thưa quý vị đại biểu,**

**Thưa toàn thể Hội nghị!**

Trước hết, tôi đồng tình nhất trí cao với báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực; hoạt động của các HTX đã dần đi vào quy cũ, số lượng HTX hoạt động có hiệu quả ngày càng cao.

Để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục phát triển, hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới, tôi xin tham luận tại Hội nghị với chủ đề: *“Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này trong thời gian tới”*.

**Thưa toàn thể Hội Nghị!**

**Trước tiên, tôi xin báo cáo sơ lược về công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân:**

**(1) Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:**

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Luật Hợp tác xã năm 2012, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện đã tuyên truyền phổ biến rộng rãi và ban hành rất nhiều văn bản triển khai thực hiện.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; phân công cán bộ theo dõi về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được tăng cường góp phần khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để loại hình kinh tế này ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và đảm bảo an sinh xã hội.

### **(2) Về công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, HTX:**

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); bố trí 02 cán bộ (01 lãnh đạo phòng và 01 chuyên viên) phụ trách lĩnh vực KTTT, HTX theo chế độ kiêm nhiệm.

Huyện ủy Nghi Xuân đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể huyện tại Quyết định số 163-QĐ/HU ngày 25/3/2021; trong đó phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế làm Phó trưởng Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là phòng Tài chính - Kế hoạch

### **(3) Về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã:**

Tính đến ngày 21/10/2021, trên địa bàn huyện Nghi Xuân có 46 HTX, trong đó năm 2021 thành lập mới 03 HTX; doanh thu bình một HTX đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX khoảng 50 triệu đồng. Có 140 THT, trong đó năm 2021 thành lập mới 02 THT; doanh thu bình quân một THT đạt khoảng 550 triệu đồng, lãi bình quân khoảng 85 triệu đồng.

### **(4) Về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ:**

Gắn với thực hiện chính sách hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh; thời gian qua, HĐND, UBND huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên

địa bàn. Kết quả đến nay trên địa bàn huyện Nghi Xuân có 86 hợp tác xã được hỗ trợ với tổng số tiền: 18.819 triệu đồng và 25 tổ hợp tác được hỗ trợ với tổng số tiền 3.106,6 triệu đồng.

## **2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới:**

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đến các cấp, các ngành, các địa phương và tầng lớp nhân dân. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương, các cơ quan truyền thông đại chúng; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thiết thực về nội dung và phù hợp đối tượng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ vị trí, vai trò KTTT. Chú trọng phổ biến các mô hình mới, điển hình tiên tiến, hiệu quả cao để phát triển, nhân rộng ra các địa phương trong huyện. Đưa nội dung về kinh tế tập thể, hợp tác xã vào các Nghị quyết, Chương trình công tác của các cấp để thống nhất trong chỉ đạo.

(2) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể cấp huyện, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT theo tinh thần Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ.

(3) Cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong chỉ đạo phát triển KTTT, HTX. Nâng cao năng lực của bộ phận tham mưu quản lý nhà nước về KTTT, HTX để đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực kinh tế này trong giai đoạn mới. Giao nhiệm vụ cho các phòng, ban thuộc UBND huyện quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để các HTX hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững.

(4) Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Luật Hợp tác xã, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với KTTT, HTX. Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ và có chế tài xử lý nghiêm vi phạm của các HTX.

(5) Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trên địa bàn toàn huyện. Tăng cường công tác liên doanh, liên

kết trong tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX. Theo dõi xuyên suốt quá trình hoạt động và thông qua phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phân loại, đánh giá, xếp loại các HTX theo tinh thần Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã và Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí rà soát, phân loại và đánh giá hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; có các hình thức tôn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ các HTX vươn lên.

(6) Tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho các THT, HTX tiếp cận những ứng dụng mới, công nghệ mới để từng bước đưa vào ứng dụng trong sản xuất kinh doanh; tổ chức các đợt nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về những mô hình mới áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã thành công để các THT, HTX tiếp cận; tham gia các hội chợ triển lãm về HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong tổ chức sản xuất.

(7) Triển khai khảo sát, nắm bắt đầy đủ các mô hình KTTT của từng xã, thị trấn, trên cơ sở đó cùng với các phòng, ban, ngành, địa phương chỉ đạo tạo điều kiện cho các THT, HTX tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của các cấp. Tổ chức tọa đàm về tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ; đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX và xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường sự đổi mới và đẩy mạnh phát triển KTTT và hỗ trợ các THT, HTX tiếp cận hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành.

(8) Tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ các đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động về KTTT, HTX. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong quản lý nhà nước và hỗ trợ cho lĩnh vực KTTT, HTX phát triển; đặc biệt là việc tập trung nguồn lực xây dựng mô hình HTX kiểu mới phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tiễn.

Trên đây là bài tham luận về *“Công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Nghi Xuân và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này trong thời gian tới”*.

Một lần nữa, tôi xin gửi tới toàn thể Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

**Xin trân trọng cảm ơn!**